



Thai Rathi
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

ไทยรัฐ

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22210

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 46.38 **Ad Value:** 74,208

PRValue (x3): 222,624

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คลินิกครู



“คลินิกครู” ประจำวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561... เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น **ณัฐชา จันทร์ดำ** ผอ.ร.ร.อุทกวิทยาคม จัดงาน ประเพณีลอยกระทง 22 พ.ย. 2561 วัดอุทกเขป-สิมาราม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และ เชิญชวนอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์ตามกำลัง โทร. 08-9606-8488, 08-5095-4280

พัฒนาระบบติดตาม

สพฐ.มักมีข่าวทุจริตอยู่บ่อยๆ พลอยทำให้ **บุญรักษ์ ยอดเพชร** เลขาธิการ กพฐ. ที่ทั้งปองปรามอย่างเอาใจจริงก็ยังผุดขึ้นที่นั่นที่นี่ไม่หยุด ล่าสุดโรงเรียนแห่งหนึ่งในชัยภูมิก็นำข้อ เด็กมาเวียนขอเงินรายหัว หรือ “**นักเรียนผี**” ที่ อาจถูกมองไปในแง่ลบอีกหลายเรื่องราว

ไม่ว่าจะเรื่องภาพพจน์ของผอ.ร.ร.ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะแม้ ก.ศ.จะประเมินวินัยและให้ ผู้บังคับบัญชานำผลประเมินไปพัฒนามากว่า ทศวรรษยังคงไม่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะเรื่อง ศธจ.และ สพท.ต่างก็รู้อยู่ เต็มอกว่ามีภารกิจงานนักเรียนแต่ก็ไม่ได้ยิน



บุญรักษ์

ว่ามีความเด็ดขาดในเรื่องนี้แต่อย่างใด

กระทั่งเรื่อง “**นักเรียนผี**” ที่อาจช่วยให้ ผอ.ร.ร.เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายไปโรงเรียนขนาดใหญ่อันแต่เพียงคนเดียว หรือเหนือกว่าคนอื่นๆ ก็ไม่มีใครเอ่ยถึง

นี่คงเป็นเหตุผล **บัญชา!**

สำคัญที่ “**เลขาธิการบุญรักษ์**” ถือเป็นโอกาสพัฒนาระบบติดตามนักเรียนเสียใหม่ให้เชื่อมกับทุกส่วนที่จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้มีนักเรียนผีและไม่ให้เด็กตกหล่นไปจากระบบ

หวังเพียงทุก สพท.และ ร.ร.ทุกแห่งจะช่วยกันอย่างเต็มที่!

เลือกที่รักมักที่ชัง

“กรมพินิจสั่งพักราชการ ผอ.สถานพินิจ จ.พิจิตร กรณีนำรถหลวงใช้ประโยชน์ส่วนตัว”

“ปลัดยุติธรรมสั่งย้ายยุติธรรมจังหวัดขับรถหลวงกลับบ้านต่างจังหวัด เลขไปล์เท็จ”

นี่ถึงทั้งสองข่าวนี้ขึ้นมาทันทีขณะสื่อมวลชนเสนอข่าวเมียที่ปรึกษารมต. ใช้รถหลวงพาคณะตะลอนทัวร์และจัดทัวร์วันเดย์ทริป... ช่างน่าเป็นห่วงยิ่งนัก

ความน่าเป็นห่วงที่สุดอยู่ที่ “**เมียที่ปรึกษารมต.**” ที่ควรจะเป็นผู้นำในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลยิ่งกว่าส่วนราชการกลับไม่เข้าสู่มาตรการอะไร เพียงขอโทษที่ “**รู้เท่าไม่ถึงการณ์**” มันถูกต้องแล้วหรือ

ทางที่ตี “**รัฐบาล**” และ “**ศธ.**” ควรจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเปรียบเทียบในเชิงลบที่รังแต่จะทำลายภาพลักษณ์อันงามของรัฐบาลลงไปหมด

ใครใหญ่? ช่วยให้ ศธ.รอดพ้นข้อกล่าวหา “เลือกที่รักมักที่ชัง” หน่อยเป็นไร!

ดูหน้าปะจุมุก

กว่าทศวรรษแล้วที่ครูและบุคลากรต้องถูกประเมินแบบ “**ดูหน้าปะจุมุก**” เบียดเบียนเสียจนไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ก็เพราะการประเมินตั้งแต่ 81 มี.ค. 2551 ก.ศ.ก็ประเมินทั้งการปฏิบัติงานและการรักษาวินัย คุณธรรม แต่ดูเหมือนผลสัมฤทธิ์และการไม่รักษา วินัยจะเลวร้ายลงไปอีก



อูนีย์

แล้วตอนนี้ **อูนีย์ ธโนสวรรค์** เลขาธิการ ก.ศ.คนใหม่ แจ้งปรับหลักเกณฑ์ใหม่ว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ก็ให้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน กับการรักษาวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.-31 มี.ค. ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย.

ส่วนเรื่องที่จะนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ ให้ออกและบริหารบุคคลแก่ไหน หรือดูหน้าปะจุมุกเหมือนที่แฉมาแล้วหรือไม่...ต้องถามผู้บังคับ-